

MARIJUANA:

Anong Kailangang Malaman ng mga Hindi Mamamayan Bakit Ito Mahalaga?

Simula Pebrero 2022, 37 estado at ang Distrito ng Columbia ay nag-legalize ng paggamit ng marijuana (kilala rin bilang cannabis) para sa medikal na layunin. Tanging kalahati lamang ng mga estadong ito ang nag-legalize ng marijuana para sa rekreasyonal na paggamit. Gayunpaman, dahil nananatiling ilegal ang cannabis sa ilalim ng batas pederal, ang paggamit ng cannabis ng mga hindi mamamayan ay maaaring magdulot ng mga problema sa kanilang legal na sitwasyon sa imigrasyon.

Ang estado ko ay nag-legalize ng paggamit ng rekreasyonal o medikal na marijuana. Ibig bang sabihin nito ay maaari ko itong gamitin kahit ano pa ang aking katayuan sa imigrasyon?

Hindi. Ang pagbili, pag-aari, paggamit, o pagbebenta ng marijuana ay lumalabag sa batas pederal. Ibig sabihin, ang mga aktibidad na ito ay mga krimen pa rin sa buong US.

Ang ilang estado ay 'decriminalized' ang rekreasyonal at/o medikal na marijuana para sa pagbili, pag-aari, paggamit, o pagbebenta. Sa mga estadong ito, maaaring hindi arestuhin o kasuhan ng mga tagapagpatupad ng batas ng estado at lokal ang mga tao para sa mga aktibidad na ito, kahit na ito ay ilegal. Gayunpaman, ang mga pederal na ahensya ng pagpapatupad ng batas tulad ng FBI o Customs and Border Protection (CBP) ay maaaring arestuhin at kasuhan ang mga tao para sa pagbili, pag-aari, paggamit, o pagbebenta ng marijuana.

Ang pag-aresto o paghatol na may kinalaman sa droga ay maaaring magdulot ng seryosong mga kahihinatnan, kabilang ang deportasyon, para sa mga hindi mamamayan na naninirahan sa U.S. Ang mga hindi mamamayan na nag-a-apply para sa green card o pagkamamamayan ay maaari ring kailangang ihayag ang nakaraang pagbili, pag-aari, paggamit, o pagbebenta ng marijuana, na maaaring magdulot ng pagkaantala o makapigil sa pagtanggap ng benepisyo. Para sa mga kadahilanang ito, ang pagbili, pag-aari, paggamit, at pagbebenta ng marijuana ay hindi inirerekomenda para sa mga hindi mamamayan ng U.S., kahit ano pa ang mga batas ng estado tungkol sa marijuana.

Gumagamit ako ng marijuana para sa medikal na layunin at walang ibang mga paggamot; ibig bang sabihin nito ay maaari ko itong gamitin?

Ang paggamit, pag-aari, pagbebenta, at pagbili ng marijuana ay ilegal sa pederal na antas. Walang eksepsyon para sa medikal na paggamit ng marijuana.

Maaaring may mga mungkahi ang iyong doktor para sa mga legal na paggamot para sa iyong sakit. Dahil ang pag-aari, pagbili, paggamit, at pagbebenta ng marijuana ay isang pederal na paglabag pa rin, dapat kang kumonsulta sa isang abugado upang maunawaan ang mga posibleng kahihinatnan sa imigrasyon ng patuloy na paggamit ng marijuana.

Maaari ba akong bumili ng produkto sa dispensaryo na naglalaman ng CBD pero walang THC? Maaari ba akong gumamit ng mga produkto ng hemp?

Ang pederal na gobyerno ay hindi talaga nagbigay ng anumang pagkakaiba sa pagitan ng CBD at THC. Sa pederal na antas, parehong ilegal ang mga produktong ito. Ang kasalukuyang batas pederal ay nagpapahintulot sa dalawang legal na paggamit ng halamang marijuana. Ang unang paggamit ay hemp, na karaniwang anumang bahagi ng halaman na hindi naglalaman ng higit sa 0.3% THC. Ang ikalawang paggamit ay ang mga mature na tangkay ng halaman, kahit ano pa ang porsyento ng THC. Mga halimbawa ng legal na produkto ay hulled hemp seeds, hemp seed protein powder, at hemp seed powder.

Ang mga produktong hemp ay legal hangga't hindi naglalaman ng higit sa 0.3% ng THC. Sa pangkalahatan, ayos lamang na magmay-ari at magsuot ng damit na gawa sa hemp, halimbawa. Gayunpaman, ang mga produktong karaniwang ibinebenta para sa konsumo o paninigarilyo ay malamang na naglalaman ng CBD o THC at samakatuwid ay malamang na ipinagbabawal sa ilalim ng batas pederal.

Bumili ako ng produktong marijuana pero hindi ko ito ginamit. Maaari bang makaapekto ito sa aking katayuan sa imigrasyon? Magkakaroon ba ng pagkakaiba kung ang aking kaibigan ang bumili ng marijuana para sa akin?

Ang marijuana ay itinuturing pa rin na bawal na substansya ng droga. Ang anumang paggamit, pagbebenta, o kahit pag-aari ng marijuana – kahit sino pa ang bumili nito para sa iyo – ay ilegal sa pederal na antas at samakatuwid ay maaaring negatibong makaapekto sa mga hindi mamamayan. Ito rin ay maaaring mag-apply sa mga produktong naglalaman ng THC.

Pumunta ako sa isang dispensaryo, at sincan nila ang aking ID. Ibabahagi ba ng dispensaryo ang aking impormasyon sa ICE?

Ang batas ay hindi nag-uutos sa mga negosyo na itago ang impormasyon ng pagbili ng mga kostumer. Gayunpaman, ang mga dispensaryo ay nagtatala ng kanilang mga benta para sa mga layunin ng marketing. Hindi malamang na targetin ng pederal na gobyerno ang mga indibidwal na kostumer para sa pagbili ng marijuana o mga produktong marijuana. Walang paraan para masiguro natin kung hanggang saan o kung ibinabahagi ng mga dispensaryo ang mga talaan o impormasyon ng mga kostumer.

Ano ang gagawin ko kung tanungin ako ng opisyal ng imigrasyon tungkol sa pagbili, pag-aari, pagbebenta, o paggamit ng marijuana?

May karapatan kang manatiling tahimik at humiling na makausap ang isang abugado. Ang pagbibigay ng maling o mapanlinlang na impormasyon sa mga opisyal ng imigrasyon ay maaaring magdulot ng malubhang kahihinatnan sa imigrasyon. Kung may mga alalahanin ka tungkol sa pagsagot sa mga tanong ng mga opisyal ng imigrasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa isang lisensiyadong abugado sa imigrasyon.

Maaaring malaman ng mga opisyal ng imigrasyon kung may pag-aari o ginamit ako ng marijuana?

Ang ilang mga opisyal ay nagtatanong sa mga hindi mamamayan kung kailanman sila ay gumamit ng marijuana - lalo na sa mga estado na nag-legalize ng marijuana. Maaaring mangyari ito sa mga interbyu sa US Citizenship and Immigration Services (USCIS), sa mga interbyu sa visa sa mga konsulado ng US, sa mga medikal na pagsusuri kaugnay ng imigrasyon, o sa mga checkpoint ng ICE o CBP sa field, halimbawa. Ang mga tanong na may kaugnayan sa marijuana o mga kaugnay na krimen ay maaari ring lumitaw sa ilang aplikasyon para sa naturalisasyon o legal na permanenteng katayuan. Walang paraan para masiguro natin kung hanggang saan o kung ibinabahagi ng mga dispensaryo ang mga talaan o impormasyon.

Paano makakaapekto ang isang pagkakasangkot sa krimen kaugnay ng marijuana sa aking katayuan sa imigrasyon?

Ang mga pagkakasentensya kaugnay ng marijuana ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa iyong katayuan sa imigrasyon, kasama ang mga problema sa iyong aplikasyon para sa green card o naturalisasyon o mga isyu kapag bumalik sa Estados Unidos pagkatapos ng pag-alis. Para sa mga taong may DACA, may potensyal na bawiin ang mga proteksyon ng mga tatanggap ang isang solong pagkakasentensya sa marijuana.

Pwedeng magtrabaho sa industriya ng marijuana ang isang hindi mamamayan?

Ang pagtatrabaho sa industriya ng marijuana ay maaaring magdulot ng mga problema sa iyong aplikasyon sa imigrasyon. Ang pinakamahasag na gawin ay iwasan ang paggamit, pag-aari, pagbili, o pagbebenta ng marijuana at mga produkto ng marijuana at paraphernalia (kasama ang mga pipe). Kung ikaw ay nagtrabaho sa industriya ng marijuana, konsultahin ang isang abugado sa imigrasyon kung ikaw ay nag-iisip na magsumite ng aplikasyon na may kaugnayan sa imigrasyon.

Maapektuhan ba ang aking katayuan sa imigrasyon ng paggamit ng iba pang mga droga bukod sa marijuana?

Anumang paglabag sa pederal o estado ng mga batas sa kontroladong substansiya ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa iyong katayuan sa imigrasyon at/o sa mga hinaharap na pagpipilian may kaugnayan sa imigrasyon. Ang paggamit ng mga reseta na pangfarmasyutikal, tulad ng Adderall at Ritalin, na hindi iniutos sa iyo ay ilegal. Pinapayagan din ng batas pederal ang paggamit, pag-aari, pagbili, o pagbebenta ng iba pang mga droga, kabilang ang heroin, ecstasy, at "magic" mushrooms. Bukod dito, ang paggamit ng iba pang mga droga, tulad ng alak, tabako, at mga produktong vaping, ay ilegal para sa lahat ng indibidwal na wala pang 21 taong gulang sa California at Hawaii, at wala pang 18 taong gulang sa iba pang mga estado. Ang paglabag sa mga batas na ito ay maaaring makaapekto sa iyong katayuan sa imigrasyon.

Ano ang maaaring mangyari sa akin kung aminin ko sa isang opisyal ng imigrasyon na ako ay bumili, may-ari, nagbenta, o gumamit ng marijuana?

Ang mga kahihinatnan ng pagbili, pag-aari, pagbebenta, o paggamit ng marijuana ay nag-iiba depende sa iba't ibang mga salik. Halimbawa, ang isang taong umamin ng kamakailang paggamit ng marijuana sa isang medikal na pagsusuri kaugnay ng imigrasyon habang naghahanda para sa isang interbyu sa visa sa isang konsulado ng US ay maaaring kailangang maghintay sa labas ng US ng isang taon bago magre-apply para sa kanilang visa. Ang pinakamahasag na paraan upang matukoy ang mga panganib na iyong hinaharap ay makipag-usap sa isang lisensiyadong abogado sa imigrasyon.

Na-charge ako ng pag-aari ng marijuana. Ano ang dapat kong gawin?

Kung ikaw ay mayroong anumang mga legal na problema kaugnay ng mga alegasyon ng pag-aari ng marijuana at iyong katayuan sa imigrasyon, dapat kang makipag-usap sa isang abogado pangkriminal sa imigrasyon sa lalong madaling panahon. Dapat mo rin pag-usapan ang mga paraan upang malutas ang iyong kriminal na alegasyon sa isang abogado pangdependa sa kriminalidad.

Mga tanong o alalahanin?

I-email kami sa ucimm@law.ucdavis.edu o tawagan kami sa (530) 752-7996.